

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงิน กรณีกู้ยืมเกินหลักสูตร

ลักษณะที่ 1 (เดิมคือ กยศ.)	ลักษณะที่ 2 (เดิมคือ กรอ.)
<ul style="list-style-type: none"> ✦ สัญชาติไทย ✦ ไม่เคยได้รับปริญญาตรีมาก่อน ✦ ไม่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา ✦ อายุขณะขอยื่นกู้ยืม ต้องไม่เกิน 30 ปี ✦ รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> ✦ สัญชาติไทย ✦ ไม่เคยได้รับปริญญาตรีมาก่อน ✦ ไม่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา ✦ อายุขณะขอยื่นกู้ยืม ต้องไม่เกิน 30 ปี ✦ รายได้ครอบครัว แยกเป็น 2 กรณี <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี จะกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 2. กรณีรายได้เกิน 360,000 บาทต่อปี จะกู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น โดยจะต้องเรียนในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (รายชื่อสาขาวิชาจะประกาศภายหลัง)
<p>✦ ต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง</p>	
<p>***คุณสมบัติเพิ่มเติม กรณีกู้ยืมเกินหลักสูตร***</p> <p>ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (คลิกอ่านประกาศ)</p> <p><u>คุณสมบัติที่สำคัญ เช่น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ต้องศึกษาในคณะเดิม/สาขาวิชาเดิมในสถานศึกษาเดิมตลอดหลักสูตรและต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่ลาออกและสมัครใหม่ ➢ ต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีการศึกษา โดยเป็นปีการศึกษาแรกที่เกินหลักสูตร คือ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร 2 ปี ต้องศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 - หลักสูตร 4 ปี ต้องศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 - หลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6 ➢ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ➢ ต้องมีหน่วยกิตคงเหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต 	

วงเงินให้กู้ยืม

ลักษณะที่ 1 (เดิมคือ กยศ.)	ลักษณะที่ 2 (เดิมคือ กรอ.)
<p>✦ กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้ตามที่จ่ายจริง ยกเว้นค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหอพัก และอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาระเรียนโดยตรง</p> <p>✦ กู้ยืมค่าครองชีพได้ เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน</p>	<p>1. กรณีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี</p> <p>✦ กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้ตามที่จ่ายจริง ยกเว้นค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหอพัก และอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาระเรียนโดยตรง</p> <p>✦ กู้ยืมค่าครองชีพได้ เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน</p>
	<p>2. กรณีรายได้เกิน 360,000 บาทต่อปี</p> <p>✦ กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้ตามที่จ่ายจริง ยกเว้นค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหอพัก และอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาระเรียนโดยตรง</p>